

## ศรีวราห์เห็นแย้ง ปมร่วมกันล่าสัตว์

คดีล่าเสือดำที่นายเปรมชัย วรรณสุข ประธานบริษัทตาเลี่ยนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมพวกรวม 4 คน ตกเป็นผู้ต้องหา ร่วมกันลักลอบล่าสัตว์ป่าในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี พนักงานอัยการสั่งฟ้องนายเปรมชัย วรรณสุข ผู้ต้องหาที่ 1 รวม 6 ข้อหา ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในตัวหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น นำพาเอาไปเสียหรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งซากของสัตว์ป่าอันได้มาจากการกระทำความผิดกฎหมาย และร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ส่วนนายรงค์ โดดเครือ เป็นนายพรานผู้ต้องหาที่ 2 สั่งฟ้องข้อหา ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหาอื่นสั่งฟ้องเช่นเดียวกันนายเปรมชัย นางนที เรืองแสง ผู้ต้องหาที่ 3 เป็นแม่ครัวสั่งฟ้องเกือบทุกข้อหา มีสั่งไม่ฟ้องเพิ่มเติมคือข้อหา ร่วมกันล่าสัตว์ป่าเช่นเดียวกับนายธานี ทุมมาศผู้ต้องหาที่ 4 สั่งฟ้องเช่นเดียวกันกับนายรงค์ทุกข้อหา และเพิ่มอีก 1 ข้อหา คือข้อหา พยายามล่าสัตว์ป่า ส่วนประเด็นค่าเสียหาย พนักงานอัยการเรียกค่าเสียหายให้ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 462,000 บาท ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ล่าสุดทนายความยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา ศาลจังหวัดทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี อนุญาต ให้ 4 ผู้ต้องหาประกันตัวด้วยวงเงินคนละ 150,000 บาท

ความสืบหน้าเมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 9 เม.ย. นายเปรมชัย วรรณสุข ประธานบริหารและกรรมการบริษัทตาเลี่ยนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมพวกรวม 4 คน จำเลยในคดีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ พรายเข้ม ทนายความเดินทางมาที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อรายงานตัวครบกำหนดนัดฝากขังครั้งที่ 5 คือ 60 วันที่ห้องพิจารณาคดี และลงข้อหาบรรทัดครั้งต่อไป ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ทั้งหมดเดินทางกลับลงมาจากศาลชั้นรถกลับทันที นายวิฑูรย์ พรายเข้ม เปิดเผยว่า คดีของนาย

เปรมชัยและพวกสามารถยื่นฝากขังทั้งหมด 7 ครั้ง เพราะข้อหา มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก 10 ปี นายเปรมชัย และพวกจะต้องมารายงานตัวต่อศาลจังหวัดทองผาภูมินัดต่อไปครั้งที่ 6 ในวันที่ 18 เม.ย.นี้

ต่อมาเวลา 15.00 น. วันเดียวกัน พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร. เรียกพนักงานสอบสวน บข.ภ. 7 และพนักงานสอบสวน บก.ปทส.มาพิจารณาข้อหาเกี่ยวกับคดีล่าเสือดำของนายเปรมชัย วรรณสุข กับพวก หลังแจ้งข้อกล่าวหาและส่งสำนวนถึงอัยการ 10 ข้อหา ประกอบด้วย 1. ร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ร่วมกันนำเครื่องเพื่อนำไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้อินอนุญาต 3. ร่วมกันล่าและพยายามล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. ร่วมกันซ่อนเร้นซากสัตว์ป่า 6. ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 7. ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต 8. ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 9. ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 10. ร่วมกันกระทำความผิดโดยไม่มีเหตุอันสมควร พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องนายเปรมชัย วรรณสุข ในข้อหาที่ 1-7 และข้อหาที่ 9 และสั่งไม่ฟ้องในข้อหาที่ 8 และ 10 และสั่งฟ้องพวกอีก 4 คน ในข้อหาที่ 1-9 และสั่งไม่ฟ้องในข้อหาที่ 10 ต่อมาพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องและสั่งไม่ฟ้อง และส่งสำนวนกลับมาให้พนักงานสอบสวนพิจารณา

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันในข้อหาที่พนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง มีความเห็นตามที่พนักงานสอบสวนเคยเห็น ส่วนที่พนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟ้อง พนักงานสอบสวนมีความเห็นตาม ส่วนกรณีสุดท้ายที่พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง คณะพนักงานสอบสวนและคณะทำความเห็นแย้งมีความเห็นร่วมกันว่ามีความเห็นแย้งทุกคนและทุกข้อหา เนื่องจากนำเชื่อว่าการแบ่งหน้าที่กันทำ ดังนั้น ในข้อหาพยายามร่วมกันล่าสัตว์ นำเชื่อว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำ จะฟ้องแต่ นายธานี ทุมมาศ คนเดียวคงไม่ได้ และยังจะทำให้รูปแบบในการเขียนฟ้องบิดเบี้ยวไป เพราะเขียนส่วนหนึ่งว่าแบ่งหน้าที่กันทำ แต่อีกส่วนหนึ่งเขียนว่าเป็นส่วนตัว จะทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการพิจารณาอย่างแน่นอน พนักงานสอบสวนยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการแบ่งหน้าที่กันทำตั้งแต่ต้น ทุกข้อหาที่มีอยู่ ยกเว้นข้อหาที่เราสั่งไม่ฟ้องไปเองเท่านั้น และตามคำพิพากษาฎีกาที่ 349/55 เรื่องความแพ่ง

เกี่ยวเนื่องกับอาญา ระบุไว้ว่าการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญา ถ้าไม่ฟ้องค่าเสียหายที่จะเรียกอีก 12 ล้านบาทเกี่ยวกับระบบนิเวศมาจะเกิดปัญหาเนื่องจากเมื่ออาญาไม่ฟ้อง ทางแพ่งจะไปฟ้องตามลำดับ

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการเข้าไปในพื้นที่อุทยานฯ เราพิจารณาจากกฎกระทรวง ต้องขออนุญาตผ่านกรมอุทยานฯ เท่านั้น แต่จากกรณีนี้ไม่มียื่นหลักฐานการขออนุญาตเข้าอุทยานฯ เห็นว่าเป็นความผิดตามกฎกระทรวง กรณีนายเปรมชัย ตนไปตอบแทนกรมอุทยานฯ ไม่ได้ว่า นายเปรมชัยเข้าไปได้อย่างไร ตนตอบในส่วนของความเห็นแย้ง แต่ทราบว่าการกรมอุทยานฯ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่ถามว่ามีความมั่นใจแค่ไหนในการเห็นแย้งกลับไปครั้งนี้ว่าทางอัยการสูงสุดจะเห็นด้วยหรือไม่ เรื่องนี้เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนอัยการสูงสุดจะเห็นด้วยหรือไม่ ตนตอบแทนไม่ได้เพราะอำนาจการฟ้องเป็นอำนาจของพนักงานอัยการ ถึงตอนนี้อำนาจการสอบสวนหมดไปแล้ว พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งไปแล้ว จะส่งความเห็นแย้งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดในวันที่ 10 เม.ย.นี้